

Số: 131 /TB-BCĐ

Minh Đức, ngày 16 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn xã

Thực hiện kế hoạch của UBND xã về việc triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã; trong thời gian qua với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; cùng với sự hưởng ứng và đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong xã. Do đó, kết quả, tính đến ngày 15/8/2023 toàn xã đã có 1.260/ 2.959 hộ đạt tỷ lệ 42,6 % số hộ nóc nhà đã thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Cụ thể: thôn Trúc Văn đã có 130/245 hộ đạt tỷ lệ 53,1 %; thôn Phúc Lâm đã có 254/531 hộ đạt tỷ lệ 47,8 %; thôn Quàn đã có 162/378 hộ đạt tỷ lệ 42,9 %; thôn Cự Lộc đã có 237/573 hộ đạt tỷ lệ 41,4%; thôn Văn Sự đã có 86/210 hộ đạt tỷ lệ 41,0 %; thôn Mép có 210/543 hộ đạt tỷ lệ 38,7 % và thôn Vạn có 181/479 hộ đạt tỷ lệ 37,8 % đã thực hiện xây hố hoặc mua thùng để xử lý rác thải.

Tuy nhiên, từ đầu tháng tiến độ thực hiện ở các thôn còn rất chậm, cả xã từ đầu tháng 8 đến nay mới chỉ tăng thêm được 1,3 % số hộ; có thôn không tăng thêm được hộ nào như thôn Mép, có thôn tăng thêm được rất ít như thôn Cự Lộc thêm được 01 hộ, thôn Vạn thêm được 5 hộ...vv. Việc khắc phục những hạn chế sau kiểm tra chưa có nhiều chuyển biến. Các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân phân loại và xử lý rác thải ở các thôn có chiều hướng chững lại. Còn nhiều hộ gia đình có thùng, có hố nhưng không phân loại và xử lý rác, có hộ thì chưa làm thường xuyênvv đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả của việc phân loại và xử lý rác thải trên địa bàn xã.

Để tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2023 toàn xã ít nhất có từ 80 % số hộ trở lên và trong tháng 8/2023 phải có từ 50 - 55 % số hộ trở lên có xây hố hoặc thùng để phân loại và xử lý rác thải. BCĐ của xã thông báo và đề nghị các ban ngành, đoàn thể, tiểu ban chỉ đạo các thôn cùng các hộ gia đình trong toàn xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1/ Đề nghị các hộ gia đình trên địa bàn xã nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và với chính mỗi gia đình chúng ta, hãy thực hiện ngay việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình bằng các việc cụ thể sau:

- Đối với những hộ gia đình đã xây hố hoặc mua thùng: Thực hiện nghiêm túc việc phân loại rác, hàng ngày đưa rác hữu cơ vào thùng xử lý rác và dùng chế phẩm vi sinh đã pha sẵn tưới đều vào rác để xử lý. Lưu ý việc sử dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý rác là rất quan trọng, do đó việc pha chế và sử dụng phải đúng kỹ thuật để nâng cao hiệu quả xử lý rác.

- Đối với những hộ chưa xây hố hoặc mua thùng để xử lý rác: đề nghị các hộ hãy thực hiện ngay việc xây hố hoặc mua thùng nhựa để xử lý của gia đình mình. Chủ động đăng ký hoặc thông báo với lãnh đạo thôn để được hướng dẫn kỹ thuật phân loại và xử lý rác, đồng thời nhận hỗ trợ chế phẩm vi sinh.

2/ Đối với tiểu ban chỉ đạo các thôn: Tập trung cao sự lãnh đạo, trọng tâm là nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với từng thành viên cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo thôn và của tiểu ban chỉ đạo thôn. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục những hộ gia đình chưa tham gia phân loại và xử lý rác thải. Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phù hợp với từng địa bàn thôn để tăng cường hỗ trợ cho các hộ gia đình. Thực hiện nghiêm túc phương châm “*đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng*” để vận động trực tiếp. Coi trọng việc thực hiện hướng dẫn các hộ về kỹ thuật phân loại và xử lý rác, trong đó đặc biệt quan tâm hướng dẫn việc sử dụng chế phẩm vi sinh đúng kỹ thuật để xử lý rác đạt hiệu quả. Thực hiện việc hỗ trợ giới thiệu hoặc mua cấp thùng giúp đến từng nhà cho hộ gia đình có nhu cầu, để tạo thuận lợi cho hộ gia đình.

3/ Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải. Hội phụ nữ làm nòng cốt, thực hiện phân công cán bộ ở từng phân hội thường xuyên đến từng nhà để hướng dẫn việc phân loại và xử lý rác; hướng dẫn làm men vi sinh để xử lý rác

Trên đây là thông báo của Ban chỉ đạo xã về việc kết quả triển khai thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã Minh Đức. Ban chỉ đạo xã đề nghị toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, cùng đoàn kết chung tay xây dựng xã Minh Đức ngày càng xanh – sạch – đẹp./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng uỷ;
- TT HĐND - UBND xã;
- Thành viên Ban chỉ đạo xã;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Đài truyền thanh xã;
- Trưởng các thôn
- Lưu: VP

**TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Mạnh Chung**